



SỐ 1



**Lễ Ký Kết văn kiện thành lập  
Liên Đảng Lạc Hồng ngày 20/1/2007**

Từ trái: ông Nguyễn Phong, ông Hồng Trung

- Thư Chúc Xuân Đinh Hợi 1
- Lời kêu gọi thành lập liên minh... 2
- Thư giới thiệu LĐ. Lạc Hồng của  
Linh mục Nguyễn Văn Lý 3
- Lời Tuyên bố Thành lập và bản  
Cương Lĩnh Chính trị 4
- Sơ lược về Đảng Thăng Tiến 6
- Sơ lược về Đảng Vi Dân 7
- Tóm lược hoạt động hai tổ chức 8
- Thư Ngỏ của ông Nguyễn Phong 9
- Phát biểu của ông Hồng Trung 10

**Tập San LẠC HỒNG** là tiếng nói của Liên Đảng Lạc Hồng, chủ trương đấu tranh thúc đẩy việc thành hình một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam, hoàn thành công cuộc dân chủ hoá xã hội, và đặt nền tảng vững chắc cho tiến trình phát triển quốc gia.

**Trụ sở tạm thời ở Việt Nam:**  
86 Lê Ngô Cát, TP. Huế  
[lien.dang.lac.hong@gmail.com](mailto:lien.dang.lac.hong@gmail.com)

**Văn phòng Liên lạc Hải ngoại:**  
Box 842064, Houston, TX 77041  
1.713.849.3536 ■ 1.713.499.9627  
[vp.ll.lachong@dvdvn.org](mailto:vp.ll.lachong@dvdvn.org)

Truy cập bản để in số báo này  
hay để xem các số báo đã phát hành:

[www.ldlh.net](http://www.ldlh.net)

[www.thangtienvietnam.com](http://www.thangtienvietnam.com)

[www.dvdvn.org](http://www.dvdvn.org)

Tập san

# Lạc Hồng

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN ĐẢNG LẠC HỒNG



## Thư chúc Xuân Đinh Hợi

Mỗi độ xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở muôn sắc muôn màu, toả ngát hương thơm, hoà cùng tiếng chim rộn ràng làm cho không khí ngày Xuân trở nên vui tươi, ấm áp. Đầu năm gặp nhau ai cũng tươi cười, chào hỏi và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất cho một năm mới an lành, thành đạt.

Nay, Xuân lại đến trên Quê Hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, một mùa xuân đầy hy vọng, đang nở rộ những đoá hoa dân chủ, để Quốc Dân Việt Nam sớm hưởng được trọn vẹn và đúng nghĩa với những gì chúng ta chúc nhau trong dịp Xuân.

Với lòng mong đợi một tương lai tốt đẹp cho đất nước, tôi xin mượn bài thơ “Thái Bình” của bác Hồng Quang-Nguyễn Đức Dục để gọi lên truyền thống và Đạo Làm Người quý báu của Cha Ông. Ước mong là mọi người sẽ cùng quay lại với cội nguồn, để giữ lấy và phát huy những giá trị đạo đức cao đẹp vốn có của Dân tộc thân yêu.

*Dạ Xuân con Lạc cháu Hồng  
 Thủy chung tiết hạnh mênh mông ân tình  
 Đạo pháp từ thuở bình minh  
 Vua Hùng dựng Nước Đệ / Minh khai nguồn  
 Ân cơ Quốc Mẫu dằng vân  
 Đất trời tạo hoá xoay vần khôn nguôi  
 Cháu con sáng Đạo làm người  
 Bể dâu thời thế sáng ngời Đức tin  
 Rằng ta nòi giống Rồng Tiên  
 Phong tình cổ lục bao thiên sử vàng  
 Dạ Xuân lịch sử sang trang  
 Đài Nghiên Tháp Bút ca vang “Thái Bình”*

**Hồng Quang-Nguyễn Đức Dục**

Hoà cùng niềm vui chung của những ngày đầu Xuân Đinh Hợi, Liên Đảng Lạc Hồng ra đời để tiếp tục khẳng định quyền hợp pháp của mình trên nền tảng: Dân Tộc Tự Quyết, Dân Tâm Hiến Hòa, Dân chủ Tự Do; với mục tiêu Xây dựng một liên minh chính trị đối lập và có thực lực đối trọng với đảng CSVN, tạo áp lực thúc đẩy việc thành hình một giải pháp chính trị thích hợp và khả thi cho Việt Nam.

Nhân dịp Xuân Đinh Hợi, Liên Đảng Lạc Hồng kính chúc Đồng Bào Việt Nam an khang thịnh vượng. Liên Đảng Lạc Hồng rất mong nhận được sự ủng hộ thiện chí và tích cực của Quý Vị đặc biệt trong cuộc đấu tranh quyết liệt này để sớm đem lại cho Việt Nam một tương lai thái bình, thịnh vượng trên nền tảng truyền thống đạo đức của Dân tộc. Hy vọng mùa Xuân Đinh Hợi sẽ đem lại sự khởi sắc mới về Dân chủ và Tự do cho Quê Hương Việt Nam. Chúc Đồng Bào một Năm Mới an lành và thành đạt!

**Nguyễn Phong**

*Đại Diện Liên Đảng Lạc Hồng*

**Lời kêu gọi thành lập****Liên Minh Các Đảng Dân Chủ Phi Cộng Sản  
do Đảng Thăng Tiến Việt Nam đề nghị**

Việt Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2006

Kính gửi: Các Đảng dân chủ phi cộng sản quốc nội và hải ngoại,

Kính thưa Ban Lãnh Đạo các Đảng dân chủ phi cộng sản quốc nội và hải ngoại,

Hơn 60 năm qua, biết bao nhiêu người con ưu tú của Đất nước đã bất chấp mọi bắt bớ, đàn áp, khủng bố, tù đầy của bộ máy chuyên chính Cộng sản Việt Nam, để nói lên khát vọng Tự do Dân chủ thực sự cho Dân tộc. Nhiều Đảng dân chủ phi cộng sản đã âm thầm, bán công khai, hoặc cả công khai hoạt động trong và ngoài Nước cho Sự nghiệp chung ấy. Đặc biệt, trong thời gian gần đây đã có các sự kiện lớn rất đáng quan tâm:

- Ngày 21-2-2001, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã công bố Lời Kêu Gọi Dân Chủ Cho Việt Nam gồm 8 điểm.
- Đầu năm 2005, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Cao Trào Nhân Bản Việt Nam, để góp phần thực hiện dân chủ hóa Đất nước, đã đưa ra một Lộ Trình 9 điểm.
- Ngày 01-4-2006, Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Trung ương Giáo hội PGHH Thuận Túy đã đưa ra Chương Trình Hành Động 5 bước để Dân chủ hoá Việt Nam.
- Cùng với Tuyên ngôn 8406 ngày 8-4-2006, Khối 8406 ngày 22-8-2006 lại góp vào Sự nghiệp chung bằng Tiến Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam gồm 4 giai đoạn, với 8 bước.

Đảng Thăng Tiến Việt Nam hoàn toàn tán thành và ủng hộ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh Dân chủ cho Việt Nam của tất cả các Tổ chức trên, của tất cả các Chính Đảng Dân chủ chân chính phi cộng sản, của Đồng bào quốc nội, hải ngoại, và bạn bè Quốc tế.

Hưởng ứng Lời ủng hộ một Liên Minh các lực lượng đấu tranh cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam của Khối 8406 vừa đưa ra ngày 10 tháng 9 năm 2006, trước tình hình chính trị bức thiết hiện nay của Việt Nam, Đảng Thăng Tiến Việt Nam nhận thức rằng đã đến lúc cần mạnh dạn kêu gọi các Đảng Dân chủ phi Cộng sản Quốc nội và Hải ngoại phải nhanh chóng liên kết ngay lại thành một Liên minh như một Liên Đảng để trước mắt là trực diện đấu tranh làm lung lay sự độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, gia tăng áp lực buộc ĐCSVN chấp nhận thương lượng về một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam là thiết lập và kiện toàn một thể chế chính trị đa nguyên đa đảng trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, cụ thể là chấp nhận ngay một bản Hiến pháp mới Tạm thời. Đảng Thăng Tiến Việt Nam tin tưởng rằng, sự ra đời của Liên minh này sẽ đẩy nhanh hơn nữa Tiến trình Dân chủ hóa Đất nước và sớm đem lại thành công cho Cao trào Dân chủ ở Việt Nam.

Trong khi mỗi Chính Đảng vẫn hoạt động theo Cương lĩnh riêng của mình, Đảng Thăng Tiến Việt Nam chỉ xin đề nghị Liên minh các Đảng dân chủ phi cộng sản quốc nội và hải ngoại này thành lập và hoạt động dựa trên ba nguyên tắc nền tảng chung không thể nhượng bộ sau đây:

1. **Triệt để sử dụng phương pháp đấu tranh ôn hòa, bất bạo động.**
2. **Đòi hỏi cho được 10 Điều kiện then chốt để có cuộc bầu cử Quốc hội công bằng, tự do, dân chủ thực sự mà Khối 8406 đã đưa ra ngày 20-6-2006. Bao lâu thiếu 1 trong 10 Điều kiện này, Tân Liên Đảng sẽ hướng dẫn quần chúng can đảm triệt để tẩy chay bất cứ cuộc bầu cử dân chủ giả hiệu nào, dù độc đảng hay đa đảng bù nhìn, dù Quốc hội hay Hội đồng Nhân dân các cấp, do ĐCSVN độc quyền đạo diễn như đã liên tục xảy ra suốt 60 năm qua.**
- 3- **Không thừa nhận nền văn hóa phi nhân bản, phi đạo đức, tính thiếu khoa học và hậu quả vô cùng tác hại của chế độ, chủ nghĩa cộng sản và thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh.**

Ngoài ra, nếu được, Đảng Thăng Tiến Việt Nam xin đề nghị Tân Liên Đảng còn được thành lập và hoạt động dựa trên ba Văn bản cốt lõi của Khối 8406 là: Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 ngày 8-4-2006; 10 điều kiện bầu cử Quốc hội ngày 20-6-2006, Tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam ngày 22-8-2006 làm nền tảng cho các hoạt động chung của Tân Liên Minh.

Đảng Thăng Tiến Việt Nam rất mong nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của các Đảng dân chủ phi cộng sản quốc nội, hải ngoại và sớm Liên minh với Đảng Thăng Tiến Việt Nam cùng nhau nỗ lực thiết lập một Chính thể Dân chủ, Đa nguyên, Pháp trị, tạo điều kiện để xây dựng Tổ quốc Việt Nam thăng tiến về các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tâm linh, để Dân tộc được sống trong một Đất nước hòa bình, độc lập, tự do; Xã hội đạo đức, văn minh; Quốc Dân thịnh vượng, hạnh phúc thực sự.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào đoàn kết.

T.M. Ban Đại diện Thành lập Đảng Thăng Tiến Việt Nam

Trưởng ban Đại diện Thành lập

**Nguyễn Phong**



# Thư Giới thiệu

## Liên Đảng Lạc Hồng

của

**Lm Tadêô Nguyễn Văn Lý**

Ngày 20-01-2007 Đại diện của 2 Đảng Thăng Tiến và Vì Dân đã ký Cương Lĩnh & Điều Lệ để thành lập Liên Đảng Lạc Hồng, đồng thời dự định chính thức công bố đúng vào lúc Giao Thừa ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán Đinh Hợi (17-02-2007).

Cương Lĩnh Lạc Hồng ghi rằng Lạc Hồng được thành lập là do hưởng ứng “Lời Kêu Gọi Thành Lập Liên Minh Các Đảng Dân Chủ Phi Cộng Sản” do Đảng Thăng Tiến Việt Nam đề nghị ngày 12-9-2006, và dựa trên tinh thần “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006” do Khối 8406 công bố ngày 8-4-2006.

Lạc Hồng ra đời để **“thúc đẩy tiến trình đấu tranh chấm dứt tình trạng độc tài toàn trị, góp phần phục hưng Dân tộc và phát triển một Quốc gia thực sự có đạo đức, dân chủ, tự do, hạnh phúc và văn minh”** (Trích Cương Lĩnh Lạc Hồng), nghĩa là muốn hình thành một Tổ chức quy tụ được mọi giới Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước, trực tiếp cạnh tranh với đảng Cộng sản Việt Nam, giành quyền lãnh đạo và quản trị Đất nước.

Tổ quốc Việt Nam đang rất cần những Chính đảng mạnh. Một số Chính đảng lừng danh bao năm lại đang gặp đôi phần khủng hoảng, hoặc đã giảm sức sống sau thời gian dài mệt mỏi. Nay nghiên cứu kỹ Cương Lĩnh & Điều Lệ của Lạc Hồng, có lẽ mỗi người chúng ta đều bùng lên niềm hi vọng thật mới và tràn đầy sức sống cho tương lai Dân tộc Việt Nam: **một Cương Lĩnh rõ ràng và trong sáng, ôn hòa và dứt khoát, bao dung và quyết liệt, khiêm nhu và tự tin, thực tiễn và văn hóa, đạo đức và văn minh, gắn gũi với Đồng bào bình dân nhưng được hậu thuẫn vững vàng; tuy non trẻ nhưng đã tích lũy dày dặn kinh nghiệm của bao lớp cha anh, đầy tính truyền thống nhưng hòa quyện sức sống hiện đại.**

Danh xưng Lạc Hồng gợi lên nơi chúng ta bao cảm tình sâu lắng: vừa nhẹ nhàng như thơ nhưng nặng hòn sông núi, vừa ẩn tàng khí phách hùng dũng hiên ngang nhưng hàm chứa tương lai xán lạn huy hoàng. Đúng là cửa trống đồng Ngọc Lũ Đông Sơn, của con cháu Hồng Lạc Rồng Tiên. Nhưng cũng là niềm hoan vui tròn đầy như cầu vồng 7 sắc nền tảng đỏ-cam-vàng-xanh-lam-chàm-tím chuyển động hợp thành màu trắng sức sống khiết tinh, sau đêm dài mưa bão giá rét tăm tối của Dân tộc bị bóng ma Mác-Lê-Mao-Hồ đè bẹp.

**Xin rất vui mừng và chân thành giới thiệu Liên đảng Lạc Hồng trẻ trung này với mọi giới Đồng bào Việt Nam quốc nội hải ngoại, với Cộng đồng Quốc tế, luôn thao thức cho một Việt Nam đạo đức, văn minh và thịnh vượng.**

Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, ngày 8 tháng 2 năm 2007

**Tù nhân lương tâm Linh mục Tadêô Nguyễn Văn Lý**



**Liên Đảng LẠC HỒNG**

**Lời Tuyên Bố thành lập và Cương Lĩnh Chính Trị**

Kính thưa :

- Toàn thể Đồng bào trong và ngoài Nước,
- Quý Tổ chức, Đoàn thể người Việt khắp nơi,
- Quý Tổ chức Quốc tế, Quốc hội, Chính phủ,
- Quý Cơ quan truyền thông trên toàn thế giới.



Từ khi Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấp nhận từ bỏ hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa và chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường, Xã hội Việt Nam đã có dấu hiệu phát triển kinh tế rõ rệt. Sự chuyển đổi này cho thấy Việt Nam có khả năng phát triển tốt đẹp trong xu hướng chung của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, sự đổi mới đơn thuần về kinh tế nhưng độc tài về chính trị đã kềm hãm bước tiến của Đất nước. Hậu quả cụ thể của chế độ độc đảng là tình trạng độc tài, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; và phân hóa, khủng hoảng trong sinh hoạt xã hội.

Thực trạng này chứng minh rằng chế độ độc tài toàn trị với nền “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” không phải là một quốc sách thích hợp và tốt đẹp cho Đất nước. Do đó, hơn bao giờ hết, Việt Nam cần phải có một cuộc cách mạng toàn diện để hoá giải các vấn nạn của Đất nước, nhằm đem lại hoà bình, tự do, ấm no và tiến bộ thực sự cho Toàn Dân.

Trước nhu cầu to lớn và cấp bách đó, hưởng ứng “Lời Kêu Gọi Thành Lập Liên Minh Các Đảng Dân Chủ Phi Cộng Sản” do Đảng Thăng Tiến Việt Nam đề nghị ngày 12-9-2006, và tinh thần bản “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006” công bố vào ngày 8-4-2006 của Khối 8406, các Chính đảng sau đây đồng tâm khởi xướng thành lập Liên Đảng Lạc Hồng:

1. **Đảng Thăng Tiến Việt Nam**
2. **Đảng Vi Dân**

Liên Đảng Lạc Hồng chân thành kêu gọi sự yểm trợ nhiệt tình của toàn thể Đồng bào trong và ngoài Nước trong mọi nỗ lực đấu tranh nhằm giải quyết các vấn đề nóng bỏng hiện thực của Quê Hương, Dân Tộc.

Liên Đảng Lạc Hồng chân thành kêu gọi sự tham gia, hậu thuẫn tích cực của các Tổ chức Chính trị trong tinh thần chia sẻ trách nhiệm chung; tạo điều kiện kết hợp thúc đẩy một cách cụ thể và nhanh chóng công cuộc đấu tranh dân chủ hoá Đất nước.

Liên Đảng Lạc Hồng nhiệt liệt kêu gọi các Tổ chức Quốc tế, Quốc hội, Chính phủ, Cơ quan truyền thông trên toàn thế giới, đồng thanh hậu thuẫn nỗ lực đấu tranh ôn hoà của Liên Đảng Lạc Hồng, để Việt Nam sớm có điều kiện

đóng góp một cách cụ thể vào tiến trình phát triển chung trong Cộng đồng thế giới.

Liên Đảng Lạc Hồng đồng thời kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tiến bộ trong bộ máy Nhà nước, Công an và Quân đội Nhân dân trong tiến trình giải quyết các bế tắc của xã hội và xây dựng một nền dân chủ đích thực cho Việt Nam.

Trước hồn thiêng sông núi, anh linh tiền nhân và toàn thể đồng bào, chúng tôi trân trọng tuyên bố thành lập Liên Đảng Lạc Hồng; đồng thời công bố Cương Lĩnh Chính Trị sau đây:

**CƯƠNG LĨNH**

Tổ Quốc Việt Nam và nền văn hoá cao đẹp do Tổ Tiên Lạc Hồng đã nghìn năm gầy dựng và gìn giữ. Hôm nay chúng ta được kế thừa, phải có nhiệm vụ củng cố và phát triển ngang tầm với thời đại và truyền lại cho hậu thế.

Dân chủ, Tự do và Nhân quyền là những quyền hạn căn bản của con người được đề cao từ ngàn xưa và được hệ thống hoá rõ hơn từ thế kỷ thứ 18. Ngày nay những quyền này được bảo đảm hầu hết tại các Quốc gia trên thế giới. Ở đâu có Dân chủ, Tự do và Nhân quyền, ở đó con người được tôn trọng; xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật được phát triển. Vì con người càng được tôn trọng bao nhiêu thì động lực góp sức xây dựng xã hội, tinh thần trách nhiệm của con người trong xã hội đó càng cao bấy nhiêu.

Bước vào thiên niên kỷ mới, Dân chủ, Tự do và Nhân quyền lại càng trở thành nhu cầu sinh tồn và phát triển khẩn thiết của những người bị áp bức ở nhiều Nước khác nhau. Thực tế này chứng tỏ là địa lý phong thổ giữa các Quốc gia dù có phân biệt, ngôn ngữ phong tục giữa các Dân tộc dù có bất đồng, song nhu cầu về dân chủ vẫn luôn cấp thiết. Điều đó khẳng định rằng mọi chủ nghĩa mâu thuẫn với xu hướng thẳng tiến chung của thế giới phải bị đào thải; và mọi chế độ đi ngược lại quyền sống của con người phải được chuyển thể thành thể chế dân chủ, hoặc bị giải thể. Tóm lại, Dân chủ, Tự do và Nhân Quyền là ba nhu cầu thiết yếu của con người cần phải được xây dựng và củng cố.

Trước nhận thức đó, Liên Đảng Lạc Hồng ra đời để kết hợp sức mạnh đấu tranh của các Chính đảng đã đồng thuận về mục tiêu đấu tranh và chương trình hành động, nhằm thúc đẩy việc thành hình một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam, hoàn thành công cuộc dân chủ hoá Đất nước, đặt nền tảng vững chắc cho tiến trình phát triển quốc gia Việt Nam.



## I. NỀN TẢNG CHIẾN LƯỢC

1. **Dân Tộc Tự Quyết:** Liên Đảng Lạc Hồng hiệp lực giải quyết các vấn đề của Đất nước trên căn bản tinh thần Dân tộc Tự quyết: Người Việt giải quyết các vấn đề của Nước Việt.
2. **Dân Tâm Hiền Hòa:** Liên Đảng Lạc Hồng hoạt động trên nền tảng tinh thần đấu tranh bất bạo động; luôn lấy nguyện vọng của Nhân dân làm "kim chỉ hướng".
3. **Dân Chủ Tự Do:** Liên Đảng Lạc Hồng thực thi dân chủ tự do trên tinh thần tôn trọng tính đa nguyên của xã hội, và sự cạnh tranh lành mạnh của các chính đảng và các thành phần Dân tộc.

## II. MỤC TIÊU SÁCH LƯỢC

1. Xây dựng một Liên Minh Chính trị đối lập có thực lực đối trọng hữu hiệu với đảng CSVN. Liên Đảng Lạc Hồng quyết tâm thúc đẩy tiến trình đấu tranh chấm dứt tình trạng độc tài toàn trị, góp phần phục hưng Dân tộc và phát triển một Quốc gia thực sự có đạo đức, dân chủ, tự do, hạnh phúc và văn minh.
2. Thành lập Hội Đồng Lập Hiến, với sự tham gia đầy đủ đại biểu của các Tổ chức, Chính đảng dân chủ ở trong và ngoài Nước, soạn thảo bản Tân Hiến Pháp có khả năng đáp ứng được các yêu cầu dân chủ hoá, ổn định Xã hội và phát triển Quốc gia Việt Nam.
3. Xúc tiến và phối hợp tổ chức một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do trên toàn quốc để bầu thành phần Lãnh đạo các cơ quan Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp, và Hệ thống Chính quyền Địa phương.
4. Ứng cử để tham gia quản lý và lãnh đạo Đất nước trong giai đoạn mới.

## III. LẬP TRƯỜNG ĐẤU TRANH

1. Không tham gia, ủng hộ các cuộc bầu cử độc diễn do Đảng CSVN tổ chức.
2. Không hợp tác hay ủng hộ các Tổ chức, Liên minh có chủ trương thoả hiệp với đảng CSVN để chia quyền lãnh đạo, hay tham chính khi đảng CSVN vẫn còn độc tài toàn trị.
3. Không chấp nhận các chủ nghĩa, lý thuyết, hệ thống kinh tế đi ngược lại tinh thần bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, hay Cương lĩnh của các Thành viên.
4. Không nhượng bộ trước những sự can thiệp quốc tế có thể làm phương hại đến chủ quyền của Tổ quốc hay vi phạm Quyền Tự quyết của Dân tộc Việt Nam.
5. Không sử dụng thủ đoạn với các Tổ chức bạn để tranh thắng chính trị một cách thấp hèn. Không chấp nhận mọi hình thức thủ đoạn hay mị dân, ở trong hay ngoài Liên Đảng Lạc Hồng.

## IV. ĐƯỜNG LỐI HOẠT ĐỘNG

Liên Đảng Lạc Hồng đặt trọng tâm vào giai đoạn dân chủ hoá Đất nước, với các định hướng hoạt động như sau:

1. Xây dựng một Liên minh chính trị đối lập có thực lực đối trọng hữu hiệu với đảng CSVN, nhằm tạo

áp lực buộc đảng CS chấp nhận một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam.

2. Xây dựng sự yểm trợ mọi mặt của Đồng bào quốc nội và hải ngoại, nhằm tăng cường sức mạnh đấu tranh cho Liên Đảng, cũng như cho cao trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.
3. Tạo điều kiện và môi trường hỗ trợ hoạt động đấu tranh cho các Thành viên .
4. Xây dựng một hàng ngũ viên chức có thiện tâm, thiện chí và khả năng, góp phần lãnh đạo và điều hành Quốc gia trong các ngành, các cấp của Chính thể mới.
5. Xây dựng sự hậu thuẫn của các Tổ chức Quốc tế, Quốc hội, Chính phủ, Hiệp hội, Cơ quan truyền thông trên toàn thế giới, tạo điều kiện cho Đất nước hội nhập và phát triển toàn diện.
6. Xây dựng các điều kiện bảo đảm sự công bằng và tự do, chuẩn bị yếu tố thành công cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do với sự giám sát của Quốc tế.

## V. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Liên Đảng Lạc Hồng nỗ lực thực hiện các hoạt động theo tiến trình như sau:

1. Liên Đảng Lạc Hồng hoạt động công khai để khẳng định quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận, và quyền tự do sinh hoạt chính trị.
2. Đấu tranh quyết liệt để áp lực đảng CSVN phải chấp nhận đối thoại một cách công khai và bình đẳng với các tổ chức đối lập, nhằm thảo luận việc thành hình một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam.
3. Đấu tranh trả tự do cho tù nhân chính trị, và hủy bỏ các Bộ Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư có nội dung phản nhân quyền.
4. Vận động thành lập Hội Đồng Lập Hiến để soạn thảo bản Tân Hiến Pháp, làm nền tảng pháp lý cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do và việc thành lập Chính phủ Dân Chủ đa đảng.
5. Vận động các Chính đảng, các Tổ chức trong và ngoài Liên Đảng cùng chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử vào cuộc Tổng Tuyển cử Quốc gia.
6. Tiến hành Tổng Tuyển Cử trên toàn quốc, để bầu thành phần Lãnh đạo các cơ quan Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp, và Hệ thống Chính quyền Địa phương.
7. Tổ chức Đại hội Liên Đảng để quyết định chuyển nhiệm hoạt động hay giải tán.

**Nước Việt phải có dân chủ, công lý và nhân quyền!**

**Người Việt phải có tự do, công bằng và nhân phẩm!**

Với ý thức đó, Liên Đảng Lạc Hồng quyết tâm hoàn thành sứ mạng đã mình định trong Lời Tuyên bố Thành lập và bản Cương Lĩnh này.

Việt Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2007

**Nguyễn Phong**, Đại diện Đảng Thăng Tiến Việt Nam tại Việt Nam

**Hồng Trung**, Đại diện Đảng Vì Dân tại Việt Nam

(*Đồng ký tên*)

# ĐẢNG THĂNG TIẾN VIỆT NAM



Ngày 8-9- 2006, Nhân kỷ niệm 5 tháng Bản Tuyên ngôn Tự do cho Việt Nam năm 2006 của Khối 8406, trước tình trạng các nhà tranh đấu trong Nước đang bị sách nhiễu, quấy rối, gây khó khăn đủ mọi hình thức, một số nhân sĩ yêu chuộng Tự do, Dân chủ đã công bố tự thành lập Đảng Thăng Tiến Việt Nam có trụ sở tạm thời tại Đất Thần Kinh Huế.

Đảng Thăng Tiến Việt Nam đã đưa ra Bản Cương Lĩnh với Mục Tiêu - Nền Tảng - Đường lối và Các giai đoạn hoạt động đấu tranh để Quốc Dân thấy rõ tính chính nghĩa của Đảng Thăng Tiến trong việc góp phần vào công cuộc đấu tranh chung cho một Việt Nam Tự do, Dân chủ.

Với Bản Cương Lĩnh rõ ràng, Ban Đại diện đã thể hiện tính chủ động, ý chí sắt đá, quyết tâm và hoàn toàn tin tưởng vào lý tưởng Tự do, Dân chủ.

Để cứu vãng tình trạng suy thoái của xã hội Việt Nam hiện nay do đời sống của người dân luôn bị đe dọa bởi Đảng Cộng Sản độc tài cai trị. Một Nhà nước luôn luôn dùng hệ thống công an trị để sách nhiễu người dân, và để tiến tới việc xây dựng một đất nước Tự do, Dân chủ, Đảng Thăng Tiến Việt Nam đã đưa ra 7 Mục tiêu, trong đó Mục tiêu 1 hoàn toàn đối lập với đảng cộng sản Việt Nam là: **Thăng tiến Tổ quốc Việt Nam về các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, tâm linh để Dân tộc được sống trong một Đất nước hoà bình, độc lập, tự do, xã hội đạo đức, văn minh, Quốc dân thịnh vượng, hạnh phúc.**

Đây là những mục tiêu quan trọng để hướng đến việc mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân.

Nhìn lại 31 năm qua, khi đất nước không còn chiến tranh nữa, đảng cộng sản Việt Nam đã không làm cho đất nước được thăng tiến mà còn làm tụt hậu về mọi mặt.

Về kinh tế, sau hơn 20 năm đổi mới, nhiều nguồn tiền từ nước ngoài đổ vào Việt Nam từ viện trợ nhân đạo đến quỹ phát triển xây dựng đất nước, từ nguồn tiền của đồng bào Hải ngoại gửi về trong những năm gần đây lên đến 4 tỷ Mỹ kim mỗi năm, thế nhưng người Dân vẫn nghèo.

Về chính trị, xã hội, văn hoá, đảng cộng sản Việt Nam đã bắt người dân phải làm nô lệ cho Chủ Nghĩa Cộng Sản, nào là yêu Nước tất phải yêu Chủ Nghĩa Xã Hội. Quyền tham chính của người Dân bị gò ép

theo kiểu Đảng cử Dân bầu, văn hoá bị nhồi nhét bởi chủ nghĩa lỗi thời Mác- Lê, tất cả đã tạo nên một xã hội ngày càng suy thoái. Nhất là Nhà nước Việt Nam không tôn trọng về mặt tâm linh vì theo chủ nghĩa vô thần, nên người Dân phải hứng chịu nhiều cảnh khổ đau không còn mang tính người của hệ thống công an trị đã xảy ra thường xuyên trên đất nước Việt Nam trong những cuộc tra tấn, hỏi cung để quy chụp tội cho người Dân.

Mục tiêu 7 cũng hoàn toàn đối lập với đảng cộng sản Việt Nam là: **Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Dân tộc và Tổ quốc Việt Nam trước Quốc tế.** Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm hàng đầu của một Chính phủ khi nắm giữ nhiệm vụ điều hành Quốc gia. Trách nhiệm này không tìm thấy ở Chính phủ Việt Nam cộng sản, qua các Hiệp định nhượng đất nhượng biển cho Trung cộng mà Bắc bộ Phủ đã ký kết với Trung cộng năm 2000. Nhà nước cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt quyền lợi của Đảng Cộng Sản lên trên quyền lợi của Dân tộc cũng như

Tổ quốc Việt Nam, nên họ đã đưa đất nước Việt Nam vào quỹ đạo Đệ tam Quốc tế cộng sản. Bất toàn Dân Việt Nam phải cúi đầu làm nô lệ và phục vụ cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cái gọi là cởi trói, mở cửa cũng chỉ để củng cố và duy trì sự tồn tại của Đảng Cộng Sản còn đời sống của Dân bị coi như cỏ rác.

Song song với các mục tiêu trong Cương lĩnh đảng, Nền Tảng của đảng Thăng Tiến đều dựa vào: Các học thuyết nhân bản về xã hội, kinh tế; các Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế; các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá truyền thống của Dân tộc; khát vọng của toàn dân về công bằng nhân ái; và Ba Văn kiện cơ bản của Khối 8406: *"Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam năm 2006 ngày 8-4-2006- 10 điều kiện bầu cử Quốc hội ngày 20-6-2006- Tiến trình dân chủ hoá Việt Nam ngày 22-8-2006"*.

Đây là những vấn đề cốt lõi trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản để đưa đất nước Việt Nam tiến đến nền Tự do Dân chủ.

*Trích đoạn từ bài "Đảng Thăng Tiến Việt Nam" của Nguyễn An Quý*

Mạng toàn cầu: [www.thangtienvietnam.com](http://www.thangtienvietnam.com)

# ĐẢNG VÌ DÂN



Đảng Vì Dân, gọi ngắn gọn là DVD, là một chính đảng tân lập được thành hình sơ bộ vào ngày 01 tháng 01 năm 2006; bởi sự liên kết của Câu lạc bộ Hoa-Mai với một số tập hợp đấu tranh cùng chiến sĩ nhân quyền ở trong và ngoài nước.

Đảng Vì Dân là tổ chức đối lập với đảng CSVN, chủ trương đấu tranh bất bạo động cho dân chủ tự do, công bằng xã hội và quyền lợi của dân nghèo.

Mục tiêu lâu dài của Đảng Vì Dân là góp phần xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Nhiệm vụ của Đảng Vì Dân trong giai đoạn dân chủ hóa đất nước là góp phần cùng toàn dân thúc đẩy thành hình một giải pháp chính trị, cụ thể là thực hiện cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do dưới sự giám sát của các cơ quan nhân quyền quốc tế, để thiết lập một chính thể dân chủ đa đảng thích hợp cho Việt Nam.

Đặc điểm của Đảng Vì Dân là xuất thân từ thành phần bình dân, nói tiếng nói bình dân, và quan tâm sâu xa đến đời sống của các tầng lớp nhân dân thuộc giới bình dân.

Đối tượng quan tâm hàng đầu của Đảng Vì Dân là thành phần lao động nghèo, các tầng lớp thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ, và hàng ngũ quân nhân, công nhân viên cấp thấp.

Thành viên Đảng Vì Dân hầu hết thuộc lớp trung niên và thanh niên, bao gồm phần lớn là giới trí thức trẻ, công chức và lao động, ở cả trong và ngoài nước Việt Nam. Hiện nay, do chủ trương đặt trọng tâm hoạt động ở trong nước, đại đa số đảng viên và cảm tình viên là người sinh sống ở Việt Nam.

Trong lộ trình cứu nước, Đảng Vì Dân đấu tranh và yểm trợ việc thực hiện ưu tiên 7 mục tiêu cụ thể nêu sau:

1. Phục hồi các quyền tự do căn bản của người dân.
2. Tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do toàn quốc.
3. Thành hình một chính thể dân chủ đa đảng.
4. Hủy bỏ các hiệp ước bất bình đẳng với ngoại quốc.
5. Chấm dứt tình trạng kỳ thị đối với đồng bào các sắc tộc thiểu số.
6. Thu hồi các tài sản quốc gia bị nhúng lạm, thất thoát.
7. Nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân nghèo khó

**Lập trường của Đảng Vì Dân là:**

- KHÔNG chấp nhận sự lãnh đạo độc quyền của đảng CSVN;

- KHÔNG thỏa hiệp với đảng CSVN để chia quyền lãnh đạo.

- KHÔNG chấp nhận giải pháp chính trị do ngoại bang áp đặt.

- KHÔNG vận dụng bạo lực làm phương tiện đấu tranh.

- KHÔNG trả thù, báo oán dưới bất cứ hình thức nào.

**Chủ trương của Đảng Vì Dân là:**

- Lấy hoạt động ở Việt Nam làm trọng tâm.

- “Lấy tình thương hóa giải hận thù” làm phương châm.

- Lấy sức mạnh nhân dân làm vũ khí.

- Lấy đấu tranh bất bạo động làm sách lược.

- Lấy nguyện vọng của nhân dân làm kim chỉ hướng.

**Đường lối của Đảng Vì Dân là:** đặt căn bản trên quyền tự quyết của dân tộc, chủ trương kết hợp sức mạnh các tầng lớp nhân dân bị áp bức và bóc lột làm vũ khí chống độc tài, thối nát; đồng thời liên minh với các đoàn thể đồng chí hướng để tạo dựng tổng lực

đấu tranh cho mục tiêu chung.

Đảng Vì Dân quan niệm rằng vấn đề Việt Nam phải do người Việt Nam chủ động giải quyết; và mọi sự hậu thuẫn của quốc tế phải được đặt trên căn bản tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam.

**Hoạt động hiện nay của Đảng Vì Dân là:**

- Phát động các phong trào quần chúng làm sức mạnh thúc đẩy tiến trình thực thi dân chủ đa đảng;
- nỗ lực phát triển Đảng thành một thực lực có khả năng thích ứng và chủ động trong mọi tình huống chính trị.

- Giúp nạn nhân nạn “*cường quyền ác đảng*” lên tiếng tố cáo sự đàn áp nhân quyền, và tình trạng cướp đoạt tài sản, đất đai người nghèo cô thế.

- Phát hành Tập san Hoa-Mai, cơ quan ngôn luận của DVD ở trong nước.

- Phát thanh (**Radio Hoa-Mai**) trên làn sóng ngắn 25m (12130 kHz) về Việt Nam vào ngày Thứ Tư mỗi tuần để vận động đấu tranh nhân quyền; tiếp vận trên toàn nước Úc cùng một số tiểu bang Hoa Kỳ.

- Yểm trợ và thực hiện các hoạt động thiện nguyện dân lập để giúp đỡ thiết thực cho một số đồng bào kém may mắn ở quê nhà.

- Tham gia công tác lãnh đạo, điều hành Liên Đảng Lạc Hồng ở trong và ngoài nước.

Mạng toàn cầu: [www.dvdvn.org](http://www.dvdvn.org)



## Tóm tắt quá trình hoạt động

### Đảng Thăng Tiến Việt Nam

### Đảng Vì Dân

- Ngày 8 tháng 9 năm 2006 Đảng Thăng Tiến Việt Nam tự tuyên bố thành lập với mục tiêu cơ bản là Thăng tiến Tổ quốc Việt Nam về các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tâm linh để Dân tộc được sống trong một Đất nước hòa bình, độc lập, tự do; Xã hội đạo đức, văn minh; Quốc Dân thịnh vượng, hạnh phúc.
  - Ngày 12 tháng 9 năm 2006, Đảng Thăng Tiến Việt Nam ra lời kêu gọi thành lập Liên Minh Các Đảng Dân Chủ Phi Cộng Sản, còn được gọi tắt là Liên Đảng.
  - Ngày 15 tháng 10 năm 2006, Đảng Thăng Tiến Việt Nam cử Phát ngôn nhân Lê Thị Công Nhân sang Ba Lan tham dự Hội Nghị Quốc Tế về Quyền Lao Động tại Việt Nam được tổ chức trong 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 10 năm 2006 tại đại sảnh Quốc Hội Ba Lan.
  - Ngày 16 tháng 10 năm 2006, Đảng Thăng Tiến Việt Nam chính thức tham gia và trở thành thành viên của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam.
  - Ngày 05 tháng 11 năm 2006 Đảng Thăng Tiến Việt Nam đã thành lập và công bố danh sách 14 văn phòng trung ương và địa phương.
  - Ngày 8 tháng 11 năm 2006, Đảng Thăng Tiến Việt Nam Phát động Chiến dịch “Cánh Chim Hòa Bình”, “Mỗi Người Là Một Phóng Viên”
  - Ngày 25 tháng 11 năm 2006, Đảng Thăng Tiến Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Khối 8406 : Ngày 01 và 15 mỗi tháng là Ngày Dân Chủ Cho Việt Nam, Ngày Toàn Dân Mặc Áo Trắng.
  - Ngày 10 tháng 12 năm 2006, Đảng Thăng Tiến Việt Nam cử Ls Lê Thị Công Nhân tham gia hỗ trợ pháp luật cho Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam.
  - Ngày 20 tháng 01 năm 2007, Đảng Thăng Tiến Việt Nam cùng với Đảng Vì Dân ký kết các Văn kiện thành lập Liên Đảng Lạc Hồng.
- Đảng Vì Dân, gọi ngắn gọn là ĐVĐ, là một chánh đảng tân lập được thành hình sơ bộ vào ngày 01 tháng 01 năm 2006; bởi sự liên kết của Câu lạc bộ Hoa-Mai với một số tập hợp đấu tranh ở trong và ngoài nước.
- Tính đến tháng 01/2007, Đảng Vì Dân đã thực hiện được một số công tác chính yếu như sau:
- Phát thanh 208 chương trình trên các làn sóng ngắn về Việt Nam (shortwave).
  - Thực hiện 50 chương trình phát thanh trên mạng toàn cầu (webcasts).
  - Phát hành sâu rộng 10 kỳ báo Tập san Hoa-Mai ở nhiều tỉnh thành Việt Nam.
  - Phỏng vấn, phổ biến 128 trường hợp tiêu biểu của dân oan từ nhiều tỉnh thành + 115 hồ sơ nhân quyền trên làn sóng phát thanh cơ hữu của Radio Hoa-Mai và mạng TiengDanKeu.net.
  - Trợ giúp tài chánh cho 10 gia đình dân oan gặp cảnh khốn khó đặc biệt ở địa bàn Vườn hoa Mai Xuân Thuỷ (HN) và 210 Võ thị Sáu (Sài-gòn).
  - Tổ chức 8 cuộc cứu trợ nhân đạo, giúp cho 318 gia đình đồng bào nạn nhân thiên tai (bão Chanchu) hay gặp cảnh nghèo khó.
  - Tổ chức 3 cuộc ủy lạo khuyến học giúp cho 79 em học sinh nghèo hiếu học.
  - Chuyển tặng “Xe Lăn” của Gold Coast Australia cho 23 người tàn tật do chiến tranh, bệnh tật ở năm tỉnh khác nhau.
  - Tiếp trợ các tổ chức, phong trào đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước; đặc biệt là Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam.
  - Cử cán bộ đại diện từ hải ngoại, và ở trong nước, tiếp xúc trực tiếp nhiều cá nhân và tổ chức dân chủ ở các miền Bắc, Trung và Nam, nhằm kết nối, phối hợp công tác chung.
  - Yểm trợ tinh thần và vật chất cho phong trào đấu tranh vì quyền lợi người lao động ở Việt Nam.
  - Tham dự Ngày Nhân Quyền Việt Nam ở Washington DC; trả lời 3 cuộc phỏng vấn của đài truyền hình, và 4 cuộc phỏng vấn của các đài truyền thanh Việt, Mỹ.
  - Liên kết cùng Đảng Thăng Tiến Việt Nam thành lập Liên Đảng Lạc Hồng, một liên minh chính trị chủ trương đấu tranh chuyển thể chế độc độc tài toàn trị thành một chính thể dân chủ đa đảng; đặt nền tảng cho sự phát triển quốc gia và phục hưng dân tộc.

Văn phòng Trung ương Quốc Nội  
Thư ký  
**Hoàng Thị Anh Đào**

Phát ngôn viên VPLLHN/ĐVĐ  
**Trịnh Ngọc Anh**



**Thư Ngỏ của  
ông Nguyễn Phong**

**Đại diện Ban Điều Hành Lạc Hồng**

Việt Nam ngày 17/02/2007

Kính thưa:

- Toàn thể Đồng bào trong và ngoài Nước,
- Quý Tổ chức, Đoàn thể người Việt khắp nơi,
- Quý Cơ quan truyền thông trên toàn thế giới.

Nhằm góp phần tạo thêm các áp lực mạnh mẽ lên nhà cầm quyền CSVN để thúc đẩy một cách cụ thể tiến trình dân chủ hoá xã hội trong tinh thần bất bạo động, Liên Đảng Lạc Hồng đã được thành lập bởi sự liên kết của Đảng Vì Dân và Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Sự liên kết đã được chính thức ký kết bởi đại diện của hai tổ chức vào ngày 20/01/2007 tại Huế.

Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung Bản Công Bố Thành Lập và Cương Lĩnh Chính Trị của Liên Đảng Lạc Hồng để tường, và rất mong sẽ được quý vị nhiệt tình tiếp tay phổ biến nội dung văn kiện này một cách rộng rãi qua các phương tiện truyền thông cơ hữu.

Liên Đảng Lạc Hồng chủ trương sẽ sát cánh cùng với Khối 8406, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, các đoàn thể bạn, cùng các chiến sĩ dân chủ ở cả trong và ngoài nước, góp sức đẩy mạnh tiến trình đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam; khởi đầu là quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận, và quyền tự do sinh hoạt chính trị.

Trong tinh thần đáp ứng các lời kêu gọi thành lập tổ chức và hoạt động công khai đối lập với nhà cầm quyền CSVN của Khối 8406, chúng tôi chủ trương và tin tưởng rằng Liên Đảng Lạc Hồng sẽ là yếu tố tích cực cho phong trào đấu tranh giải trừ độc tài toàn trị.

Chúng tôi chân thành kêu gọi sự yểm trợ nhiệt thành của đồng bào và các đoàn thể bạn ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự tham gia của các chính đảng, tổ chức đấu tranh có hoạt động ở Việt Nam; và sự yểm trợ của các tổ chức, hiệp hội trong cộng đồng người Việt hải ngoại ở khắp nơi.

Nhân dịp Năm Mới, thay mặt cho Ban Điều Hành Liên Đảng Lạc Hồng, chúng tôi kính chúc quý vị luôn được an khang, hạnh phúc.

Trân trọng,

Trưởng Ban Điều Hành Liên Đảng Lạc Hồng

**Nguyễn Phong**

**Lời phát biểu của  
ông Hồng Trung**

**Đại diện Đảng Vì Dân**

Việt Nam ngày 17/02/2007

Tôi là Hồng Trung xin trân trọng gửi lời chào đến toàn thể đồng bào ở trong và ngoài nước.

Kính thưa đồng bào Việt Nam,

Độc tài và Dân chủ thì không thể sống chung với nhau trong một thể chế chính trị, đó là quy luật tất yếu. Đã hơn 60 năm qua, CSVN đã độc tài toàn trị trên đất nước Việt Nam. Bộ Chính Trị TW của Đảng CSVN đã vì cố thủ quyền cai trị của mình, bất chấp lợi ích của cả đất nước, lợi ích của dân tộc. Họ đã tự cắt lãnh hải và lãnh thổ cho ngoại bang, chà đạp lên tất cả các quyền tự do dân chủ của nhân dân, đàn áp các nhà thực thi nhân quyền và dân chủ, dung túng cho nạn tham nhũng trong hệ thống quan chức của Đảng CS, cưỡng đoạt đất đai của dân nghèo cô thế, và làm tụt hậu nền kinh tế quốc gia so với các nước ở trong khu vực.

Chúng ta, ai ai cũng mong muốn sống trong một môi trường tốt đẹp và xã hội văn minh. Ở đó ngoài no cơm ấm áo, chúng ta còn hưởng được những giá trị tinh thần khác. Đó là quyền căn bản của một con người. Chúng ta có quyền sống và mưu cầu những quyền ấy. Đảng CSVN không thể nhân danh một chủ nghĩa, hay viện cớ bởi một lý do nào, để tước đoạt những thứ quyền ưu việt mà Công ước Quốc tế và Hiến pháp đã quy định.

Để giải quyết các vấn nạn hiện tại trước thềm WTO, thì nền kinh tế thị trường mang định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là một giải pháp, hay là một quốc sách để đất nước Việt Nam có thể tiến lên theo quỹ đạo vận hành chung của thế giới. Việt Nam đang cần một nhà nước dân chủ, một xã hội đa đảng thực sự. Có như vậy, các đoàn thể chính trị khác, mới có thể tham gia phát triển bình đẳng được cho lợi ích chung của cả quốc gia. Có dân chủ đa đảng, thì mới có thể kiểm soát lẫn nhau trong vấn đề hành pháp, lập pháp và tư pháp, để giảm thiểu và đào thải nạn tham nhũng, những việc lợi dụng chức quyền của các nhân viên hành chính, và giảm bớt cái lãng phí ngân sách của quốc gia.

Thực tế cho thấy rằng tình trạng độc quyền của Đảng CSVN hiện nay chỉ hô hào phát động chống tham nhũng, nhưng nạn tham nhũng vẫn tiếp tục gia tăng và bành trướng. Các quan chức CS trục lợi, tranh thủ biến những công hữu trở thành tài sản riêng của mình và họ trở thành nhà đại tư bản trước khi họ trở về hưu trí.

Là một người công dân đứng trước hiện trạng của đất nước như vậy, tôi không khỏi băn khoăn và tự hỏi: "Làm thế nào để mình có thể đóng góp cho công cuộc dân chủ hóa đất nước? Hay là mình cúi

đầu chấp nhận sự an phận!" Đấu tranh thì tránh đâu khỏi tù tội? Mà an phận thì cũng thẹn với lòng mình. Sau một thời gian trầm trồ, tôi quyết định chọn con đường đấu tranh và tham gia đấu tranh thực tế; vì chỉ có con đường đấu tranh mới có thể đem lại những hiện thực cho những ước nguyện, cho những mơ ước của mọi người. Không thể khoan tay ngồi chờ nhà nước CS ban phát dân chủ kiểu CS được nữa!

Tôi tham gia vào Đảng Vi Dân là để tìm cho mình phương hướng đấu tranh thích hợp, vì chủ trương đường lối của Đảng Vi Dân là bằng nhân tâm, bằng lý lẽ ôn hoà bất bạo động và hợp lý.

Hôm nay, đến thời điểm thích hợp, cá nhân tôi vinh dự được Ban Lãnh Đạo cử làm người đại diện của Đảng Vi Dân, công khai ký kết với Đảng Thăng Tiến Việt Nam, để cùng thành lập Liên Đảng Lạc Hồng. Bởi qua nghiên cứu, thì đường lối và chủ trương của Đảng Thăng Tiến Việt Nam và Đảng Vi Dân có nhiều điểm tương đồng. Chúng tôi cảm thấy rất an tâm để cùng nhau kết hợp làm việc, kết hợp đấu tranh trong tinh thần bất bạo động. Liên Đảng Lạc Hồng sẽ gắn bó, sẽ hợp tâm hợp lực đấu tranh công khai với chế độ CSVN đương thời. Vai trò mà chúng tôi đang đảm đương trước mắt, hay là trong thời gian tới đây, là để tiếp tục phát triển tiềm lực nhằm tạo một thực lực đấu tranh, đẩy mạnh tiến trình đổi lập hữu hiệu với đảng độc quyền, là đảng CS.

Mục đích của chúng tôi trước nhất, là vận động Việt Nam phải có cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do, để người dân có thể tham gia ứng cử và bầu cử một cách dân chủ, nhằm mở ra một sinh hoạt dân chủ đa đảng. Không gì hơn, là mong muốn các đảng phái cùng nhau kiểm soát các hoạt động của nhau, để thi đua xây dựng một đất nước hùng mạnh phú cường. Yêu nước là quyền của tất cả mọi công dân Việt Nam, không phân biệt người Việt Nam ở trong nước hay ở ngoài nước, hay ở khắp mọi nơi và không phân biệt thành phần xuất xứ và giai cấp.

Kính thưa đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, Chúng tôi biết chắc chắn là những người Việt Nam có quan tâm đến tình trạng của đất nước hiện tại, sẽ ý thức được trách nhiệm trong hoàn cảnh hôm nay, là phải thay đổi một thể chế chính trị độc quyền đảng trị. Chúng tôi biết rất rõ trong quá trình qua, những tấm lòng yêu nước đó, đã hoạt động không ngừng bằng mọi hình thức, hình thức này hay hình thức khác, công khai hoặc âm thầm. Dù tất cả anh chị em chúng ta không gặp nhau, không biết nhau nhưng chắc chắn, chúng ta đều có một lương tâm, một trách nhiệm để dẫn thân và xả thân, với ước mong duy nhất là Việt Nam phải có hoà bình thực sự, không còn cái cảnh đàn áp trong nhân dân; Việt Nam phải dân chủ thực sự không còn cái cảnh bị kiểm kẹ tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do lập hội, v.v... Việt Nam phải thực sự quan tâm đến vấn đề giáo dục xã hội, dân trí căn bản để dân chúng có một đời sống ổn định hài hòa, có ý thức về nhân quyền, có ý thức bảo vệ đất nước.

Vì thế trước những tấm lòng cao quý của những chiến sĩ cách mạng, hôm nay cùng với những ước

mong chính đáng đó, chúng tôi thành tâm kêu gọi sự ủng hộ của đồng bào, của giới nông dân, công nhân, cán bộ, bộ đội, công an chân chính, các cơ quan truyền thông báo chí Việt Nam ở trong và ngoài nước hãy ủng hộ chúng tôi, Liên Đảng Lạc Hồng một cách mạnh mẽ, hoặc ủng hộ bất cứ một đoàn thể cá nhân nào thực sự đấu tranh vì dân, vì nước, để chúng ta có thể cùng tiến đến một sự thắng lợi đầy chính nghĩa và sẽ đoàn tụ vui vẻ trên Tổ Quốc của chúng ta.

Trong dịp này, bước sang năm mới chúng tôi cũng hy vọng đảng CSVN sẽ có tinh thần ôn hoà, có thiện chí đổi mới vì lợi ích của đất nước, vì tình yêu quý đồng bào. Bộ Chính Trị TW đảng phải biết nhìn nhận những sai lầm, những tội lỗi của của mình và cán bộ đảng viên thuộc cấp của mình đã gây ra làm khủng hoảng trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào mình.

Vào giờ phút này, Liên Đảng Lạc Hồng, gồm hai chính đảng, là Đảng Vi Dân và Đảng Thăng Tiến Việt Nam, chân thành kêu gọi Đảng CSVN hãy mạnh dạn để có thể thay đổi lập trường bảo thủ, để chuyển thể từ một chế độ độc tài toàn trị sang một thể chế đa đảng bằng một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do có sự giám sát của các cơ quan nhân quyền Quốc Tế. Chỉ có chính thể dân chủ đa đảng mới là một mô hình chính trị đúng đắn, mà đa số các quốc gia trên thế giới đang áp dụng hữu hiệu cho đất nước của họ. Dân họ được no cơm, xã hội họ được phồn vinh, công bằng, dân chủ, văn minh, là những nước mà Việt Nam đang muốn làm bạn với họ.

Tôi cũng mong rằng Bộ Chính Trị TW Đảng CS, đừng gán ghép cho những người yêu chuộng tự do dân chủ như chúng tôi là tội nhân kích động, phản động, rồi bắt bớ giam cầm. Chúng tôi khẳng định, trong cuộc đấu tranh của chúng tôi hoàn toàn có chính nghĩa. Chúng tôi đề nghị nhà nước Việt Nam hãy nhanh chóng tiến hành thực thi năm (5) điều cải cách cụ thể sau đây, để chúng tỏ thiện chí xây dựng đất nước và phục hồi công bằng xã hội:

- Huỷ bỏ mọi luật lệ, mọi văn bản pháp luật vi phạm đến các quyền tự do căn bản của người dân.
- Hãy trả tự do cho các tù nhân đang bị giam cầm vì bất đồng ý kiến.
- Tách rời cơ chế Đảng ra khỏi bộ máy nhà nước và tổ chức quân đội.
- Đối thoại với các đoàn thể đối lập về một giải pháp chính trị thích hợp cho đất nước.
- Tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do lập Hội, tự do ứng cử và bầu cử.

Tôi hy vọng năm mới này, đảng CSVN cũng sẽ có nhiều sự đổi mới theo hướng tiến bộ hơn cho lợi ích chung của dân tộc Việt Nam.

Tôi là Hồng Trung, tôi xin trân trọng gửi lời chào đến toàn thể đồng bào ở trong nước, ở ngoài nước và các cơ quan truyền thông đã giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi. Và một năm mới, tôi cũng xin cầu chúc cho tất cả mọi người được an khang thịnh vượng và cầu chúc cho Việt Nam của chúng ta sẽ sớm có hoà bình, tự do, ấm no và tiến bộ. ■